

ภาคที่ 115 กองทหารประจำพื้นที่ตามภูเขาสูงของอินเดียเป็นหนึ่งในกองทหารที่ยิ่งใหญ่และได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีที่สุดในโลก

ที่มา : <http://apdforum.com/th/article/rmiap/articles/online/features/2011/04/13/INDIA-ALPINE-TROOPS>



กองทหารประจำพื้นที่ตามภูเขาสูงของอินเดียกำลังฝึกซ้อมกำลังพลบนที่สูง การสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เป็นภูเขา ดังนั้น กองทหารเหล่านี้จึงต้องฝึกซ้อมในพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ำทะเลถึง 16,000 ฟุต

ชายแดนที่ติดกับปากีสถานและจีนซึ่งทอดยาวเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้อินเดียต้องจัดกองทหารที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีที่สุดในโลกไปประจำการตามพื้นที่เหล่านั้น

ในช่วงสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานเมื่อปีค.ศ. 1947 และ 1948 กองทัพอินเดียไม่เพียงแต่สู้รบที่ความสูงอย่างน้อย 14,000 ฟุตโดยไม่มีหน้ากากออกซิเจนช่วยหายใจหรือเสื้อผ้าพิเศษเท่านั้น แต่ยังสามารถตั้งขึ้นไปยังพื้นที่สูงเหล่านั้นด้วย

กองพลทหารม้าที่ 7 ใช้วิธีการถอดชิ้นส่วนรถถัง Stuart และลำเลียงชิ้นส่วนเหล่านั้นในยานพาหนะมีล้อไปยังช่องเขาไซจิตลา จากนั้นจึงประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับเข้าไปใหม่ที่นั่น ทำให้กองทัพของปากีสถานถูกจู่โจมโดยไม่ได้ตั้งตัว

การปรับกองทัพของจีนให้มีความทันสมัยส่งผลให้อินเดียเพิ่มกำลังพลตามแนวเขาอีกสองกองกำลังเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้อินเดียยังได้เพิ่มกองพันลาดตระเวนสอดแนมอรรุณาชัยอีกสองกองด้วย

ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา อินเดียเคยสู้รบกับปากีสถานสามครั้งและหนึ่งครั้งกับจีน เขตพรมแดนที่ติดกับสองประเทศนี้ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดระยะยาว 3,487 กิโลเมตร ทำให้การสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับความสูง 3 1/2 เท่าของเทือกเขาแอลป์ และในอุณหภูมิต่ำถึงลบ 51 องศาเซลเซียส

พลอากาศตรี Sanjib Bordoloi ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วกล่าวว่านอกจากการเพิ่มกำลังพลทหารบกแล้ว กองทัพอากาศอินเดียยังได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์จำนวนมากขึ้นไปใกล้กับแนวชายแดนทางตอนเหนือด้วย

โดยกล่าวว่านี่รวมถึงการส่ง "ฝูงบินรบ Sukhoi-30 สองฝูง และลานบินและคู่มือสำหรับเครื่องบินขึ้นลงจำนวนเพิ่มเติม เขากล่าวว่า ยังอาจมีการส่งเครื่องบินลำเลียง C-17 ไปด้วย

เพื่อให้กองกำลังตามพื้นที่ภูเขาสูงเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตอนเหนือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รัฐบาลอินเดียได้เริ่มโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขึ้น โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ก่อสร้างถนนหนทางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสะพานและอุโมงค์อีกหลายแห่งด้วย

โรงเรียน High Altitude Warfare School ของอินเดียทำหน้าที่ฝึกกำลังพลเพื่อต่อสู้บนพื้นที่แถบภูเขาสูงและมีหิมะปกคลุม การฝึกซ้อมจัดขึ้นสองแห่งที่ซัมมูและแคชเมียร์

อย่างไรก็ตาม กองทหารทั้งหมดของอินเดียยังต้องฝึกซ้อมการต่อสู้ภายใต้สภาพพื้นที่และสภาวะอากาศอื่นๆ ด้วย

ชายแดนของอินเดียที่ติดกับปากีสถาน จีน เนปาล ภูฏาน พม่าและบังคลาเทศครอบคลุมพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เนินเขาที่เป็นป่าทึบ แนวเขา ป่าดิบชื้น และทะเลทราย

โรงเรียน Counter Insurgency and Jungle Warfare ที่ Vairengte จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Mizoram ถือเป็นโรงเรียนที่สอนหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก กองทัพสหรัฐฯ เริ่มส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกเวิร์ลเทรดเมื่อวันที่ 11 กันยายน

จ่าอากาศเอก Michael Grunst จาก Alaska's Army National Guard ผู้เข้ารับการฝึกเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจาก Grunst และเพื่อนทหารอีกแปดรายจากหน่วยสังเกตการณ์ระยะไกลใช้เวลาหกสัปดาห์ที่ Vairengte จ่าอากาศเอก Grunst ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนว่า "นี่เป็นโรงเรียนฝึกทหารที่น่าทึ่งที่สุด"

กองทัพของอินเดียจัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนการรบแบบเดียวกับที่ Vairengte แต่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อฝึกการต่อสู้บนพื้นที่สูง

นายทหารเกษียณอายุ พลตรี Dhruv Katoch อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของ Center for Land Warfare Studies กล่าวว่าทหารทั้งหมดที่ประจำการตามแนวพื้นที่สูงได้รับการฝึกอบรมจากโรงเรียนเหล่านี้ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง ทหารที่เคยออกไปปฏิบัติการในเขตแนวเขาก่อนหน้านี้ก็ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนเหล่านี้เช่นกัน

"สิ่งที่สำคัญยิ่งของการเข้าไปยังพื้นที่สูงคือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำงานที่ระดับความสูง 9,000, 12,000 และ 16,000 ฟุต"

กองทัพยังส่งเสริมให้กองทหารที่ประจำตามภูเขาสูงฝึกปีนเขา และเล่นกีฬาบนที่สูงหรือกีฬาเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการต่อสู้และเพื่อให้ร่างกายมีความทรหดขึ้น ทหารเหล่านี้จะต้องฝึกปีนยอดเขาที่สูงที่สุดหลายแห่งในเทือกเขาหิมาลัย ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีกำหนดการที่จะส่งกำลังพลขึ้นไปที่ภูเขา Manaslu ที่ความสูง 26,781 ฟุต ซึ่งถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับแปดของโลก

ก่อนหน้านี้ไม่นาน ทหารบกของอินเดียเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนอกประเทศโดยใช้สกีในแอนตาร์กติก

ปืนไรเฟิลและปืนกลคืออาวุธหลักของกำลังพลในแถบเทือกเขาสูง

กำลังพลปกติจะพกสิ่งที่เรียกว่าอาวุธยุทธโศปกรณ์ขนาดเล็กของอินเดีย ซึ่งคือปืนไรเฟิลขนาด 5.56 มิลลิเมตรและปืนกล

กองกำลังพิเศษมีอาวุธมากกว่านี้ เช่น SIG Sauer P226, ปืน Glock 17, ปืนสั้น 1A แคนาดาขนาด 9 มิลลิเมตร, ปืนยาวไรเฟิล SAF 1A และ 2A1, Micro-Uzi, Heckler และปืนกลเบา Koch MP5 กับ MP5k นอกจากนี้ยังมีปืนจู่โจมและปืนกลชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย

กำลังพลบางหน่วยยังพกดาบร่วมด้วย Gurkhas พกมีดคูริที่ใบมีดโค้งเข้าด้านใน กองกำลังอัสสัม (Assam Regiment) พกดาบ dah ซึ่งเป็นดาบตรง มีขนาดกว้างที่ปลายมากกว่าที่ด้ามดาบ

อาหารเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับกำลังพลในที่สูง กองทัพอินเดียนจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน

ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า กองทหารหลายหน่วยบริเวณพื้นที่สูงมักมีความอยากอาหารน้อยเนื่องจากปริมาณออกซิเจนต่ำและประสาทรับรู้ที่ลดลง นอกจากนี้ทหารเหล่านี้ยังรายงานว่ามีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยหลังจากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ดังนั้น ทหารเหล่านี้จึงชอบที่จะรับประทานผักและผลไม้สดมากกว่า

กำลังพลมักชอบอาหารแห้งมากกว่า เนื่องจากมีน้ำหนักเบาสะดวกในการพกพาและเก็บได้นานกว่า

ห้องวิจัยด้านอาหารของกระทรวงกลาโหมอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Defense Research and Development Establishment ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวเพื่อจัดหาอาหารแปรรูปที่เหมาะสมให้แก่กำลังพล

อาหารปรุงสำเร็จ หรือแบบแห้งที่แบ่งเป็นส่วนๆ แล้ว และอาหารฉุกเฉินได้รับการบรรจุไว้ในถุงพลาสติก

ผู้ที่เตรียมบรรจุอาหารเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีแยกความชื้นโดยการทำให้ละลายหลังแช่แข็ง โดยเริ่มจากการจุ่มเปียก ปรุงภายใต้แรงดัน ปรับสภาพความเย็นและทำให้แห้ง อาหารที่ได้จะดีกว่อาหารแห้งโดยปกติทั้งในด้านรสชาติ สี และผิวสัมผัส

เมื่อกำลังพลรู้สึกหิว ก็เพียงแค่น้ำร้อนลงในซองอาหาร ก็จะสามารถรับประทานได้ภายใน 5-10 นาที

กองทัพได้ทดสอบอาหารประเภททั้งหมดกับกำลังพลที่ประจำการในพื้นที่สูง โดยพบว่าอาหารชนิดนี้สามารถเก็บได้ถึงหนึ่งปีภายใต้สภาวะปกติ

อาหารที่มีจัดให้ส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารอินเดียทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นเมนูที่ทำจากแป้งข้าวฟ่างซึ่งมีโภชนาการและแคลเซียม เหล็ก และใยอาหารสูง เช่นเดียวกับอาหารที่ทำด้วยข้าวฟ่างนี้ว (ragi)

ข้อดีอย่างหนึ่งของข้าวฟ่างนี้ (พาสต้าอินเดีย) คือคุณสามารถปรุงด้วยน้ำเย็นแทนที่จะใช้น้ำร้อน ซึ่งนับว่าสะดวกอย่างยิ่งหากคุณไม่สามารถก่อไฟ หรือหากการก่อไฟอาจเป็นอันตรายในระหว่างการสู้รบ อีกเมนูที่กำลังพลในแถบเทือกเขาสูงชอบคือ ข้าวฟ่างปรุงหวานและคุกกี้ข้าวฟ่าง

นักวิเคราะห์ด้านการทหารกล่าวว่า ประสบการณ์ในการสู้รบและการฝึกซ้อมบนพื้นที่สูงมาเป็นเวลาถึง 70 ปี บวกกับยุทธโศปกรณ์ อาหาร และประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเขตหนาว ทำให้กำลังพลแถบเทือกเขาสูงของอินเดียเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ดีที่สุดในโลก

www.geozigzag.com